

TÁC PHẨM “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

(Tiếp theo trang 1)

Trước hết, ta phải hiểu lý luận là gì? Lý luận là đem thực tế trong lịch sử, trong kinh nghiệm, trong các cuộc tranh đấu, xem xét, so sánh thật kỹ lưỡng rõ ràng, làm thành kết luận. Rồi lại đem nó chứng minh với thực tế. Đó là lý luận chân chính. Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế. Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi.

Hiện nay, phong trào cách mạng rất cao. Nhưng thì hỏi cán bộ và đảng viên ta đã mấy người biết rõ lý luận và biết áp dụng vào chính trị, quân sự, kinh tế, và văn hóa? Đã mấy người hiểu “biện chứng” là cái gì? Vì kém lý luận, cho nên gặp mọi việc không biết xem xét cho rõ, cần nhắc cho đúng, xử trí cho khéo. Không biết nhận rõ điều kiện hoàn cảnh khách quan, ý mình nghĩ thế nào làm thế ấy. Kết quả thường thất bại. Đó là chúng kém lý luận trong bệnh chủ quan. Có những cán bộ, những đảng viên cũ, làm được việc, có kinh nghiệm. Có những anh em đó rất quý báu cho Đảng. Nhưng họ lại mắc phải cái bệnh kinh lý luận. Họ quên rằng: nếu họ đã có kinh nghiệm mà lại biết thêm lý luận thì công việc tốt hơn nhiều. Họ quên rằng: kinh nghiệm của họ tuy tốt, nhưng cũng chẳng qua là từng bộ phận mà thôi, chỉ thiên về một mặt mà thôi.

Có kinh nghiệm mà không có lý luận, cũng như một mắt sáng, một mắt mờ. Những anh em đó, cần phải nghiên cứu thêm lý luận, mới thành người cán bộ hoàn toàn. Có những người xem được sách, xem nhiều sách. Siêng xem sách và xem nhiều sách là một việc đáng quý. Nhưng thế không phải đã là biết lý luận. Lý luận cốt để áp dụng vào công việc thực tế. Lý luận mà không áp dụng vào thực tế là lý luận suông. Dù xem được hàng ngàn hàng vạn quyển lý luận, nếu không biết đem ra thực hành, thì khác nào một cái hòm đựng sách. Xem nhiều sách để mà lờ, để làm ra ta đây, thế không phải là biết lý luận. Những anh em đó cần phải ra sức thực hành mới thành người biết lý luận.

Nói tóm lại, mỗi cán bộ, mỗi đảng viên phải học lý luận,

phải đem lý luận áp dụng vào công việc thực tế. Phải chữa cái bệnh kém lý luận, kinh lý luận và lý luận suông.

Đây phải nói rõ vấn đề trí thức. Những người trí thức tham gia cách mạng, tham gia kháng chiến rất quý báu cho Đảng. Không có những người đó thì công việc cách mạng khó khăn thêm nhiều. Nhưng có đôi người trí thức vì thế mà kiêu ngạo, lên mặt. Chúng kiêu ngạo lên mặt rất có hại cho họ. Nó ngăn trở họ tiến bộ.

Trí thức là gì? Trí thức là hiểu biết. Trong thế giới chỉ có hai thứ hiểu biết: một là hiểu biết sự tranh đấu sinh sản. Khoa học tự nhiên do đó mà ra. Hai là hiểu biết tranh đấu dân tộc và tranh đấu xã hội. Khoa học xã hội do đó mà ra. Ngoài hai cái đó, không có trí thức nào khác. Một người học xong đại học, có thể gọi là có trí thức. Song y không biết cày ruộng, không biết làm công, không biết đánh giặc, không biết làm nhiều việc khác. Nói tóm lại: công việc thực tế, y không biết gì cả. Thế là y chỉ có trí thức một nửa. Trí thức của y là trí thức học sách, chưa phải trí thức hoàn toàn. Y muốn thành một người trí thức hoàn toàn, thì phải đem cái trí thức đó áp dụng vào thực tế.

Vì vậy, những người trí thức đó cần phải biết rõ cái khuyết điểm của mình. Phải khiêm tốn. Chớ kiêu ngạo. Phải ra sức làm các việc thực tế. Lý luận phải đem ra thực hành. Thực hành phải nhằm theo lý luận. Lý luận cũng như cái tên (hoặc viên đạn). Thực hành cũng như cái đích để bắn. Có tên mà không bắn, hoặc bắn lung tung, cũng như không có tên. Lý luận cốt để áp dụng vào thực tế. Chỉ học thuộc lòng, để đem lờ thiên hạ thì lý luận ấy cũng vô ích. Vì vậy, chúng ta phải gắng học, đồng thời học thì phải hành.

B - BỆNH HEP HÒI
Bệnh này rất nguy hiểm, mà nhiều cán bộ và đảng viên còn mắc phải. Trong, thì bệnh này ngăn trở Đảng thống nhất và đoàn kết. Ngoài, thì nó phá hoại sự đoàn kết toàn dân. Nhiều thủ bệnh, như chủ nghĩa địa phương, chủ nghĩa bản vị, chủ nghĩa cá nhân, khuynh hướng tham danh vọng, tham địa vị, đim người giỏi, bệnh hủ

hoá... đều do bệnh hep hòi mà ra!

Có những cán bộ chỉ thấy lợi ích bộ phận của mình, không thấy lợi ích của toàn thể, muốn đem lợi ích của toàn thể phục tùng lợi ích của bộ phận mình. Họ quên hẳn cái chế độ dân chủ tập trung. Họ quên rằng thiếu số phải phục tùng đa số, hạ cấp phải phục tùng thượng cấp, bộ phận phải phục tùng toàn thể. Chúng ta phải kiên quyết chữa ngay bệnh ấy, mỗi một đảng viên, mỗi một bộ phận, mỗi một lời nói, việc làm, tuyệt đối phải nhằm vào lợi ích của toàn cuộc, lợi ích của toàn Đảng.

Vi ham danh vọng và địa vị, cho nên khi phụ trách một việc nào, thì lời người này, kéo người khác, ua ai thì kéo vào, không ai thì tìm cách tẩy ra. Thế là chỉ biết có mình, chỉ biết có bộ phận mình mà quên cả Đảng. Đó là một thủ bệnh hep hòi, trái hẳn với nguyên tắc tập trung và thống nhất của Đảng. Cũng y bệnh hep hòi đó mà cán bộ cấp trên phải đến và cán bộ địa phương không đoàn kết chặt chẽ. Phải biết rằng: chỉ có hai hạng cán bộ đó đoàn kết chặt chẽ và chỉ có cán bộ địa phương ngày càng thêm nhiều, thì nền tảng của Đảng mới phát triển và vững vàng. Cán bộ phải đến, trình độ thường cao hơn, kinh nghiệm nhiều hơn. Nhưng cán bộ địa phương lại biết rõ nhân dân, quen thuộc công việc hơn. Hai hạng cán bộ phải giúp đỡ nhau, bồi đắp nhau, thì công việc mới chạy. Vì bệnh hep hòi mà cán bộ phải đến thường kiêu ngạo, kinh nghiệm cán bộ địa phương, cho họ là dốt, kém, thành thử không thân mật hợp tác.

Từ nay, hễ có việc lời thời như thế nữa, thì cán bộ phải đến phải chịu lỗi nặng hơn, nhất là những cán bộ lãnh đạo. Hai hạng cán bộ phải kết thành một khối, không phân biệt, không kèn cựa. Phải cùng nhau chữa cho tiết cái nọc bệnh hep hòi. Cán bộ quân sự với cán bộ địa phương cũng vậy, phải đoàn kết nhất trí, giúp đỡ lẫn nhau. Cán bộ quân sự trong một địa phương thường giữ địa vị lãnh đạo và có quyền lực trong tay. Vì vậy, nếu từ nay còn có sự không hoà thuận giữa hai bên, thì cán bộ quân sự phải chịu lỗi lớn hơn.

Bộ đội này với bộ đội khác, địa phương này với địa phương khác, cơ quan này với cơ quan khác, đều phải phân định bệnh ích kỷ, bệnh địa phương. Thí dụ: không muốn cấp trên điều động cán bộ, hoặc khi điều động thì chỉ đùn những cán bộ kém ra. Có vật liệu gì dù mình có thừa, hoặc không cần đến, cũng thu giấu đi, không cho cấp trên biết, không muốn chia sẻ cho nơi khác. Bệnh địa phương đó, phải tẩy cho sạch.

Lại còn vấn đề cán bộ cũ và cán bộ mới. Đảng càng phát triển thì cán bộ cũ càng nhiều. Và chẳng, số cán bộ cũ có ít, không đủ cho Đảng dùng. Đồng thời, theo luật tự nhiên, địa thì phải yếu, yếu thì phải chết. Nếu không có cán bộ mới thế vào, thì ai gánh vác công việc của Đảng. Vì vậy, cán bộ cũ phải hoan nghênh, dạy bảo, diu dắt, yêu mến cán bộ mới. Cổ nhiên cán bộ mới, vì công tác chưa lâu, kinh nghiệm còn ít, có nhiều khuyết điểm. Nhưng họ lại có những ưu điểm hơn cán bộ cũ: họ nhanh nhẹn hơn, thường giàu sáng kiến hơn. Vì vậy, hai bên phải tôn trọng nhau, giúp đỡ nhau, học lẫn nhau, đoàn kết chặt chẽ với nhau. Cán bộ cũ thường giữ địa vị lãnh đạo. Vì vậy, nếu từ nay, quan hệ giữa hai hạng cán bộ ấy không ổn thoả, thì cán bộ cũ phải chịu trách nhiệm nhiều hơn. Như thế mới chữa khỏi bệnh hep hòi.

Từ trước đến nay, y bệnh hep hòi mà có những sự lúng túng giữa bộ phận và toàn cuộc, đảng viên với Đảng, cán bộ địa phương và cán bộ phải đến, cán bộ quân sự và cán bộ “mặt trận”, cán bộ mới và cán bộ cũ, cơ quan này và cơ quan khác, bộ đội này và bộ đội khác, địa phương này và địa phương khác. Vậy từ nay, chúng ta phải tẩy cho sạch cái bệnh nguy hiểm đó, khiến cho Đảng hoàn toàn nhất trí, hoàn toàn đoàn kết.

Bệnh hep hòi đối ngoại. Có nhiều đồng chí có bệnh tự tôn, tự đại, khinh rẻ người ta, không muốn biết, muốn học những ưu điểm của người khác. Biết được vài câu lý luận đã cho mình là giỏi, không xem ai ra gì, tưởng mình là hơn hết. Đó là bệnh hep hòi hạng nặng. Họ quên rằng: chỉ đoàn kết trong Đảng, cách mạng cũng không thành công được, còn

phải đoàn kết nhân dân cả nước. Họ quên rằng: số vài số nhân dân thì số đảng viên chỉ là tối thiểu, hàng trăm người dân mới có một người đảng viên. Nếu không có nhân dân giúp sức, thì Đảng không làm được việc gì hết. Vì vậy ta cần phải hợp tác với những người ngoài Đảng. Ta không được khinh rẻ họ, chê bai họ. Ta phải liên lạc mật thiết với dân chúng. Không được rời xa dân chúng. Rời xa dân chúng là có độc. Có độc thì nhất định thất bại.

Cũng y bệnh hep hòi mà không biết dùng nhân tài, việc gì cũng ôm lấy hết. Ôm lấy hết thì cố nhiên làm không nổi. Cũng y bệnh hep hòi mà không biết cách xử trí khôn khéo với các hạng đồng bào (như tôn giáo, quốc dân thiếu số, anh em trí thức, các quan lại cũ, v.v.). Từ nay, mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, phải kiên quyết chữa cái bệnh hep hòi đó để thực hành chính sách đại đoàn kết. Chính sách thành công thì kháng chiến mới dễ thắng lợi.

Bệnh chủ quan, bệnh ích kỷ, bệnh hep hòi, v.v., mỗi chúng bệnh là một kẻ địch. Mỗi kẻ địch bên trong là một bạn đồng minh của kẻ địch bên ngoài. Địch bên ngoài không đáng sợ. Địch bên trong đáng sợ hơn, vì nó phá hoại từ trong phá ra. Vì vậy, ta phải ra sức để phòng ngừa kẻ địch đó, phải chữa hết những chứng bệnh đó.

Gặp mỗi vấn đề, ta phải đặt câu hỏi: Vì sao có vấn đề này? Xử trí như thế này, kết quả sẽ ra sao? Phải xử trí kỹ lưỡng. Chớ hấp tấp, chớ làm bừa, chớ làm liều. Chớ gặp sao làm vậy.

Để chữa khỏi những bệnh kia, ta phải tự phê bình ráo rết, và phải lấy lòng thành ái, lấy lòng thành thật, mà ráo rết phê bình đồng chí mình. Hai việc đó phải đi đôi với nhau. Trong lúc phê bình, khuyết điểm phải vạch ra rõ ràng, mà ưu điểm cũng phải nhắc đến. Một mặt là để sửa chữa cho nhau. Một mặt là để khuyến khích nhau, bắt chước nhau. Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, mỗi người phải tự kiểm điểm, tự phê bình, tự sửa chữa mỗi ngày phải nửa mặt. Được như thế thì trong Đảng sẽ không có bệnh mà Đảng sẽ mạnh khoẻ vô cùng.

(còn nữa)

(Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, trang 231 - 239, Nxb CTQG, Hà Nội, 2000)

VẬN ĐỘNG ỦNG HỘ...

(Tiếp theo trang 1)

sự đóng góp trên tinh thần tự nguyện, trách nhiệm và tình cảm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tạo nguồn lực thiết thực để hỗ trợ gia đình người có công có khó khăn cải thiện nhà ở, tu sửa công trình ghi công liệt sĩ; nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), UBND tỉnh Thái Bình phát động cuộc vận động xây dựng ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2017 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Xác định đây là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và của toàn xã hội đối với người có công với cách mạng. Mọi người, mọi ngành, mọi cơ quan đơn vị hàng hải tham gia ủng hộ quỹ với tinh thần cao nhất để thể hiện tình cảm, trách nhiệm của mình đối với người và gia đình người có công với cách mạng.

2. Mức vận động ủng hộ xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” như sau: Mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức đoàn thể, cán bộ, chiến sĩ quân nhân chuyên nghiệp, các lực lượng vũ trang, người lao động trong các doanh nghiệp thuộc các thành phố, thị trấn tích cực triển khai việc vận động nguồn lực đóng góp xây dựng ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ở 3 cấp với mức tối

thiểu 2 ngày lương (hoặc ngày thu nhập)/người/năm.

Người lao động trong các lĩnh vực dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và người lao động khác ủng hộ tối thiểu 50.000 đồng/người/năm.

3. Các tổ chức, cá nhân, các doanh nhân và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, con em Thái Bình đang công tác sinh sống tại mọi miền Tổ quốc hưởng về quê hương tự nguyện ủng hộ quỹ với tinh thần cao nhất.

4. Đơn vị nộp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thuộc cấp nào quản lý thì nộp vào quỹ ở cấp đó. Kinh phí do cá nhân tự nguyện đóng góp địa chỉ hỗ trợ theo nguyện vọng của nhà tài trợ.

5. Ban quản lý quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp xây dựng kế hoạch triển khai vận động ủng hộ Quỹ phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị, nhằm phát huy tối đa khả năng, tiềm lực của địa phương, cơ quan, đơn vị mình và huy động mọi nguồn lực xã hội, góp phần thực hiện tốt mục tiêu của cuộc vận động.

6. Các số, ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng vũ trang trong tỉnh, các cơ quan trung ương, đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn tích cực triển khai việc vận động nguồn lực đóng góp xây dựng ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” để hoàn thành mục tiêu cuộc vận động.

Mọi đóng góp, ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp tỉnh để nghị chuyển về số tài khoản: 3761.0.9057848.91011 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh hoặc ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực Ban Quản lý quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh). Địa chỉ: số 19, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình.

HỘI THI NGHIỆP VỤ GIỎI...

(Tiếp theo trang 1)

thuộc 8 phòng giao dịch các huyện, thành phố và 32 cán bộ tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác được phòng giao dịch các huyện, thành phố lựa chọn. Hội thi được chia làm hai đợt, mỗi đợt có 4 đội thi. Sau màn chào hỏi, các đội tham gia thi nghiệp vụ tin dụng gồm 20 câu hỏi do máy tính chọn ngẫu nhiên trong thời gian 30 giây, mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm. Thông qua hội thi, cán bộ viên chức Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội và cán bộ các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để hoạt động tin dụng chính sách

trên địa bàn tỉnh ngày càng mang lại hiệu quả cao. Từ khi thành lập đến nay, nguồn vốn tin dụng chính sách đã giúp hàng trăm nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn có vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống và thoát nghèo bền vững.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho huyện Tiền Hải; giải nhì cho thành phố Thái Bình; giải ba cho huyện Thái Thụy, huyện Quỳnh Phụ; giải phong trào cho các huyện Hưng Hà, Kiến Xương, Vũ Thư, Đông Hưng.

5 năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kiến Xương đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua, đặc biệt là phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tham gia xây dựng nông thôn mới. Nhiều phong trào do Hội phát động đã tạo được chiều sâu, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Nhiệm kỳ 2012 - 2017 đánh dấu nhiều thành công trong công tác chỉ đạo, hoạt động của Hội CCB huyện Kiến Xương. Trước hết, Hội luôn chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp cán bộ, hội viên giữ vững quan điểm, lập trường, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội từ huyện đến cơ sở đã tổ chức 531 buổi nói chuyện thời sự, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước cho hơn 69.000 lượt hội viên, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền. Các cơ sở hội đã chủ động đề xuất, tham mưu Huyện ủy, UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đưa ra những chủ trương, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới..., góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển chung của địa phương.

Cùng với làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Hội CCB huyện Kiến Xương còn tích cực phát động, tổ chức các phong trào thi đua và hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Toàn hội hiện có 25 doanh nghiệp, 98 trang trại, gia trại, 18 hợp tác xã, xí nghiệp do CCB làm chủ, giải quyết việc làm cho hàng nghìn

CỰU CHIẾN BINH HUYỆN KIẾN XƯƠNG Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ



Cơ sở chạm bạc của cựu chiến binh Nguyễn Hữu Giáp ở thôn Hữu Bộc, xã Hồng Thái (Kiến Xương) tạo việc làm cho 15 lao động với thu nhập ổn định từ 3 - 3,5 triệu đồng/người/tháng.

lao động địa phương. Cùng với đó, các hoạt động xã hội, từ thiện, cuộc vận động do cơ quan, đơn vị, tổ chức hội phát động đều nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của cán bộ, hội viên. Vào các dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm, các cơ sở hội đã tổ chức thăm hỏi, động viên thân nhân liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hội viên có

hoàn cảnh khó khăn, thăm và tặng quà đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Nhiệm kỳ qua, tổng số tiền hội viên quyên góp dành cho hoạt động xã hội, từ thiện đạt hơn 4,7 tỷ đồng.

Hoạt động phối hợp giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ luôn được Hội CCB huyện Kiến

Xương quan tâm. Các cấp hội từ huyện đến cơ sở đã phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức gần 200 buổi giáo dục truyền thống cho hơn 63.000 lượt giáo viên, học sinh, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ, tích cực học tập và cống hiến cho quê hương. Bên cạnh đó, Hội CCB huyện luôn đồng hành thanh niên trong

các hoạt động lập thân, lập nghiệp, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, các phong trào học tập, rèn luyện trong thanh niên. Ngoài ra, nhiệm kỳ qua, Hội CCB huyện Kiến Xương còn ủng hộ quỹ khuyến học, khuyến tài huyện hơn 290 triệu đồng tiền mặt và bằng nhiều việc làm thiết thực khác động viên học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó.

Góp sức cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, cán bộ, hội viên Hội CCB huyện Kiến Xương đã ủng hộ hơn 14 tỷ đồng tiền mặt, tháo dỡ hơn 10.900 mét dài tường bao, hiến hơn 370.000m² đất, đóng góp hơn 74.000 ngày công, có hơn 2.500 hội viên tham gia đào đắp hơn 150.000m³ kênh mương; cán bộ, hội viên khi tham gia giám sát xây dựng nông thôn mới luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát, tỉ mỉ với công việc, tạo được sự tin nhiệm cao trong nhân dân.

Với những kết quả đạt được, Hội CCB huyện Kiến Xương vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng 5 bằng khen, UBND tỉnh tặng 8 bằng khen, hơn 400 lượt tập thể và hơn 320 lượt cá nhân được UBND huyện, Hội CCB huyện tặng giấy khen.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội CCB huyện Kiến Xương tiếp tục vận động cán bộ, hội viên phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân. Tích cực thực hiện phong trào thi đua CCB gương mẫu gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây

Ông Phạm Thành Long, Phó Chủ tịch Chi hội Doanh nhân cựu chiến binh - cựu doanh nhân huyện Kiến Xương



Được sự quan tâm, chỉ đạo của Hội CCB huyện, những năm qua, Chi hội Doanh nhân cựu chiến binh - cựu doanh nhân huyện Kiến Xương không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, kịp thời giúp hội viên tháo gỡ khó khăn về vốn, nguyên liệu sản xuất, đầu ra sản phẩm. Nhiều doanh nhân CCB không ngừng đầu tư vốn, ủng hộ động nhân lực, đưa máy móc hiện đại vào sản xuất, kinh doanh, bảo vệ môi trường, chung sức cùng địa phương thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện... Thời gian tới, Chi hội tiếp tục hưởng ứng phong trào CCB tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống mới, kêu gọi hội viên ủng hộ nhiều hơn cho địa phương, góp phần đưa Kiến Xương sớm trở thành huyện nông thôn mới.

Ông Bùi Ngọc Tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Vũ Hòa (Kiến Xương)



Hiện các nhiệm vụ công tác hội, hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Chi Minh. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt, coi trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt hội; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ hội bảo đảm đủ số lượng và chất lượng.

TIẾN DAT